

Số: 2077-CV/TĐTN-TCKT
“Về việc xây dựng Chi đoàn kiểu mẫu gắn với
việc xây dựng Chi bộ ấp, khu phố trong sạch,
vững mạnh toàn diện trong năm 2021
và những năm tiếp theo”

Bến Tre, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn

Căn cứ Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 11/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Căn cứ Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU, ngày 22/02/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc “*Hướng dẫn tiêu chí xây dựng Chi bộ ấp, khu phố trực thuộc Đảng ủy xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh toàn diện*”;

Căn cứ Hướng dẫn số 13-HD/TĐTN-TCKT, ngày 22/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “*Hướng dẫn tiêu chí xây dựng Chi đoàn kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2022*”;

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có **179** Chi bộ ấp, khu phố được công nhận trong sạch, vững mạnh toàn diện (*có danh sách kèm theo*). Tuy nhiên, việc củng cố các Chi đoàn đã được công nhận kiểu mẫu cấp tỉnh, cấp huyện một vài nơi chưa có sự tập trung; việc đăng ký xây dựng mới các Chi đoàn kiểu mẫu các cấp còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Để đẩy mạnh việc triển khai thực hiện xây dựng Chi đoàn kiểu mẫu trong năm 2021 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn triển một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo các đơn vị tiến hành phối hợp rà soát, chọn Chi đoàn có điều kiện để xây dựng Chi đoàn kiểu mẫu (*nhất là về số lượng đoàn viên, đã đạt Chi đoàn kiểu mẫu cấp huyện, ...*) để đăng ký xây dựng Chi đoàn kiểu mẫu cấp tỉnh, cấp huyện gắn với các Chi bộ ấp, khu phố đã được công nhận trong sạch, vững mạnh toàn diện từ năm 2018 đến nay và các Chi bộ ấp, khu phố đăng ký thực hiện trong năm 2021, lấy đó làm nền tảng, cơ sở triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo. Riêng đối với các xã, phường đã được công nhận Nông thôn mới, Đô thị văn minh thì 100% Chi đoàn phải đăng ký thực hiện xây dựng Chi đoàn kiểu mẫu.

2. Phối hợp các ngành có liên quan, nhất là Ban Tổ chức Huyện, Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở (*Đảng ủy các xã, phường, thị trấn đến các Chi bộ ấp, khu phố*) quan tâm định hướng, lãnh chỉ đạo và tạo điều kiện để các Chi đoàn đăng ký xây dựng Chi đoàn kiểu mẫu các cấp gắn với xây dựng Chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện tại địa phương, đơn vị.

3. Thời gian thực hiện: các đơn vị tiến hành phối hợp rà soát các Chi đoàn trực thuộc các Chi bộ đã được công nhận Chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện hoặc đăng ký xây dựng Chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện trong năm 2021, nếu đủ điều kiện thì đăng ký xây dựng Chi đoàn kiểu mẫu cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021 gửi về Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn qua email: bantckt.tdbentre@gmail.com trước ngày **20/02/2020**.

Trên đây là Công văn về việc xây dựng Chi đoàn kiểu mẫu gắn với việc xây dựng Chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn quan tâm lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng Chi đoàn trên địa bàn dân cư theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTV Tỉnh đoàn;
- Ban TC-KT Tỉnh đoàn;
- Lưu VP.

Võ Tuấn Thông